



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนสื่อสารองค์กร โทร. ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๐๘ หรือ โทร. ๑๓๘๓)

ที่ กท ๐๔๐๘/๑๑๘๙

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานครประจำวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ มาเพื่อโปรดทราบ

๐/ ๕/

(นางสาวรณช สวยคำข้าว)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



ข่าว กทม.

สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

ISSN : 085-9143

Ins. 0-2621-0708 Insars. 0-2621-0707-8

กรุงเทพฯ ดุจดาราเมืองฟ้าเมืองศูนย์กลางการปกครอง
วัด วัด อามริตวราราม เมืองหลวงของประเทศไทย



ติดตามข่าวกรุงเทพมหานครได้ที่ www.prbangkok.com , www.bangkok.go.th , [twitter/pr_bangkok](https://twitter.com/pr_bangkok) , [facebook/prbangkok](https://facebook.com/prbangkok)

ฉบับที่ 43/2564 วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564

ข่าวผู้บริหาร

- ☺ กทม.ฉีดวัคซีนกลุ่มเป้าหมายแรกไปแล้วกว่า 1,790 ราย
- ☺ ผู้ว่าฯ กทม. ส่งมอบความห่วงใยถึงมือชาวมุสลิมตลาดพร้าวมะลิและวังทองหลาง
- ☺ กทม.ปรับปรุงพื้นที่ว่างในซอยวิภาวดี 18 แยก 3 เป็นสวนสาธารณะ เพิ่มพื้นที่สีเขียวตามโครงการ Green Bangkok 2030
- ☺ ปลัดฯ กทม. ตรวจการก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากร พร้อมทั้งพัฒนาที่อยู่อาศัยชาวมุสลิมริมคลอง

ข่าวสำนักงานเขต

- ☺ สายไหมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากยุงลาย
- ☺ มีนบุรีเพิ่มบริการงานทะเบียนวันเสาร์ จำกัดโควิดเสี่ยง COVID-19
- ☺ กรุงเทพมหานครรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทั่วกรุง ฟรี!!!
- ☺ ประเวศป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากยุง
- ☺ หนองแขมและมีนบุรีตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบปรุง และจำหน่ายอาหาร
- ☺ หลายเขตรณรงค์พัฒนาความสะอาด
- ☺ ประเวศตรวจสอบอยู่ซ่อมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในพื้นที่

สิ่งสำคัญในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คือ ความร่วมมือของประชาชนในการดูแลสุขภาพของตนเอง ไม่ใช่ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว แก้วน้ำ รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ หลีกเลี่ยงการร่วมรับประทานอาหารกับบุคคลอื่น หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ แอลกอฮอล์เจลหรือแอลกอฮอล์สเปรย์ สวมหน้ากากอนามัยเป็นประจำ โดยเฉพาะเวลาอยู่ในแหล่งชุมชน งดการรวมกลุ่มจัดกิจกรรมและการเดินทางไปยังพื้นที่ กำหนดระยะห่างระหว่างบุคคลให้พ้นระยะการส่งต่อเชื้อโรค

ข่าวผู้บริหาร

กทม.ฉีดวัคซีนกลุ่มเป้าหมายแรกไปแล้วกว่า 1,790 ราย

(5 มี.ค. 64) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดในประเทศและต่างประเทศยังมีอยู่ วัคซีนจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น เพื่อลดความรุนแรงของอาการป่วย และลดอัตราการเสียชีวิตจากโรค COVID-19 ทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 ในกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.เป็นต้นมา สำหรับกลุ่มเป้าหมายในสัปดาห์แรก ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด้านหน้าทั้งภาครัฐและเอกชน ในพื้นที่เสี่ยง 6 เขต คือ บางขุนเทียน บางบอน หนองแขม บางบอน บางแค และภาษีเจริญ โดยเป็นโรงพยาบาลเอกชน 13 แห่ง โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร 3 แห่ง คือ โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โรงพยาบาลหลวงพ่อบุญศิริ สุทินสุโร อุทิศ และศูนย์บริการสาธารณสุข 7 แห่ง คือ ศูนย์ฯ 29 ศูนย์ฯ 42 ศูนย์ฯ 40 ศูนย์ฯ 47 ศูนย์ฯ 62 ศูนย์ฯ 48 และศูนย์ฯ 65

สรุปรายงานผลการฉีดวัคซีน COVID-19 ประจำวันที่ 4 มี.ค. 64 ณ เวลา 20.00 น. ให้บริการฉีดวัคซีนไปแล้วรวมทั้งสิ้น 408 ราย แบ่งเป็นบุคลากรโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร 3 แห่ง จำนวน 85 ราย และโรงพยาบาลสังกัดอื่น จำนวน 323 ราย สรุปจำนวนผู้ได้รับวัคซีน COVID-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 1 - 4 มี.ค. 64 รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,790 ราย ผลการเฝ้าระวังเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีน (ยอดสะสม ตั้งแต่วันที่ 1-4 มี.ค. 64) ผู้ที่มีอาการไม่รุนแรง จำนวน 11 ราย และไม่พบผู้ที่มีอาการรุนแรงแต่อย่างใด

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า ในระยะแรกวัคซีนที่ส่งมอบให้จังหวัดต่างๆ มีจำนวนจำกัด จึงทำให้ต้องฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานด้านหน้า หลังจากนั้นจะฉีดให้กับกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงติดเชื้อสูง และกลุ่มคนที่ถ้าติดเชื้อแล้วจะมีอาการรุนแรง เพื่อลดการป่วยรุนแรงและเสียชีวิต ตามลำดับ ซึ่งขั้นตอนการปฏิบัติที่ต้องเป็นไปตามมาตรฐานทางการแพทย์และแนวทางที่ได้ซักซ้อมไว้ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ที่ได้รับวัคซีนสูงสุด อย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนยังคงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด อาทิ ลดการเดินทางไปยังสถานที่เสี่ยง การล้างมือบ่อยๆ การเว้นระยะห่างระหว่างการ และการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเมื่อต้องเดินทางไปสถานที่ต่างๆ เพื่อความปลอดภัยและลดการแพร่ระบาดที่อาจเกิดขึ้น

(ชลธิชา...สปส. รายงาน)

ผู้ว่า กทม. ส่งมอบความห่วงใยถึงมือชาวชุมชนลาดพร้าวและวังทองหลาง

(4 มี.ค. 64) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และภริยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่เขตลาดพร้าวและเขตวังทองหลาง โดยมี นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร พญ.วันทนี วัฒนะ นายชาติ วัฒนะเชษฐ รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จึงได้นำสิ่งของที่ได้รับมอบจากผู้มีจิตศรัทธามาแจกจ่ายแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนต่างๆ ทั้ง 50 สำนักงานเขต โดยวันนี้ได้ลงพื้นที่บริเวณโดมโรงเรียนวัดลาดปลาเค้า เขตลาดพร้าว มอบจักรยานแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 30 คัน มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร 5 กก. บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 1 ลัง และน้ำตาลทราย 1 กก. ให้แก่ประชาชนที่เดินทางมารับด้วยตนเอง จำนวน 360 ครั้วเรือน และชุมชนหลังวัดลาดปลาเค้า จำนวน 144 ครั้วเรือน รวมทั้งสิ้น 504 ครั้วเรือน ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุ ผู้พิการที่อาศัยอยู่ในชุมชน และมอบสิ่งของแก่ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 6 ราย

จากนั้นเวลา 18.30 น. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ได้ลงพื้นที่บริเวณชุมชนเทพสิลา เขตวังทองหลาง มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนในชุมชนเทพสิลา ที่เดินทางมารับด้วยตนเอง จำนวน 404 ครั้วเรือน และลงพื้นที่พบปะทักทาย มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนในชุมชนเทพสิลา จำนวน 250 ครั้วเรือน และครอบครัวนอกชุมชนเทพสิลา จำนวน 56 ครั้วเรือน รวมทั้งสิ้น 710 ครั้วเรือน ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุ ผู้พิการที่อาศัยอยู่ในชุมชน และมอบสิ่งของแก่ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 3 ราย

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครคำนึงถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด สำหรับประชาชนที่เดินทางมารับสิ่งของด้วยตนเอง จะมีการตรวจคัดกรอง วัดอุณหภูมิร่างกาย สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ จัดระเบียบโดยแจกบัตรคิว กำหนดจุดนั่งรอ และเข้าแถวรับสิ่งของ โดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมทั้งแจกแอลกอฮอล์ล้างมือให้แก่ประชาชนที่เดินทางมารับสิ่งของดังกล่าวอีกด้วย ซึ่งสิ่งของที่นำมามอบให้แก่ประชาชนได้รับการบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา ไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด

เร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในชุมชนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ประธานชุมชน ผู้แทนชุมชนในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรม “ผู้ว่าฯ พบประชาชน” เพื่อหารือรับฟังปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนในพื้นที่เขตลาดพร้าว ซึ่งปัญหาที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน และต้องการให้กรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ได้แก่ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและลอกท่อระบายน้ำ เพิ่มบาทวิถี ปรับปรุงถนนภายในชุมชน สร้างคันชะลอความเร็ว ยกขาจรรถ จัดเก็บป้ายโฆษณาผิดกฎหมายและจัดระเบียบสายสื่อสาร ส่วนในพื้นที่เขตวังทองหลาง ปัญหาของประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนได้รับความเดือดร้อน และต้องการให้กรุงเทพมหานครดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ได้แก่ ขอบบาทวิถี แก้ไขปัญหาการจราจร และการจอดรถในซอยรามคำแหง 53 ปัญหาน้ำท่วมขังและลอกท่อระบายน้ำ ปรับปรุงผิวการจราจร

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงานเขตในพื้นที่ประสานสถานีตำรวจนครบาลในท้องที่สำรวจตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน รวมถึงอำนวยความสะดวกสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในชุมชนต่อไป

----- (อรรถชญานันท์...สพ. รายงาน)

กทม.ปรับปรุงพื้นที่ว่างในซอยวิภาวดี 18 แยก 3 เป็นสวนสาธารณะ เพิ่มพื้นที่สีเขียวตามโครงการ Green Bangkok 2030

(5 มี.ค. 64) เวลา 14.00 น. นางศิลปสวย ระบุแสงสุรีย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงพื้นที่ว่างเปล่าเป็นสวนสาธารณะ ตามโครงการ Green Bangkok 2030 เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพฯ โดยมี นายอาทิตย์ ศรีเมือง ผู้อำนวยการเขตจตุจักร คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตจตุจักร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ บริเวณซอยวิภาวดี 18 แยก 3 เขตจตุจักร

ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายในการเพิ่มพื้นที่ป่าและพื้นที่สีเขียวตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ กรุงเทพมหานครจึงขยายผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง โดยร่วมกับ ปตท. และภาคีเครือข่าย We Park และ Big Tree ประกาศเจตนารมณ์เพื่อผลักดันกรุงเทพมหานครสู่เมืองสีเขียว ด้วยการดำเนินโครงการ Green Bangkok 2030 เพิ่มพื้นที่ร่มไม้ต่อพื้นที่เมืองให้มากขึ้น และเพื่อให้ทุกภาคส่วนรวมทั้งประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสร้างมหานครสีเขียวอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 15 ธ.ค.62 ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เขตจตุจักร โดยมีเป้าหมาย คือ 1.ระยะการเข้าถึงพื้นที่สาธารณะสีเขียวไม่เกิน 400 เมตร หรือระยะเดิน 5 นาที 2.อัตราเฉลี่ยพื้นที่สีเขียวต่อจำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร เพิ่มจากปัจจุบัน 6.9 ตารางเมตรต่อคน เป็น 10 ตารางเมตรต่อคน 3.พื้นที่ร่มไม้ต่อพื้นที่เมือง เพิ่มจากปัจจุบันร้อยละ 14 เป็นร้อยละ 30 ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ได้อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ เมืองสีเขียว และมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้เสนอพื้นที่นำร่องโครงการ จำนวน 11 แห่ง ได้แก่ 1.สวนสาธารณะบริเวณทางแยกต่างระดับถนนร่มเกล้ากับถนนเจ้าคุณทหาร พื้นที่ 18 ไร่ 2.สวนสาธารณะภายในสถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร (ถนนบางขุนเทียนชายทะเล) พื้นที่ 37 ไร่ 3.สวนปิยะภิมมัย พื้นที่ 10 ไร่ 4.สวนสันติพร พื้นที่ 2.5 ไร่ 5.สวนชุมชนเขตบางรัก พื้นที่ 0.5 ไร่ 6.สวนภายในซอยวิภาวดี 18 แยก 3 พื้นที่ 2 ไร่ 7.พื้นที่ภายในศูนย์กำจัดขยะอ่อนนุช พื้นที่ 20 ไร่ 8.พื้นที่สีเขียวภายใน ปตท. สำนักงานใหญ่ (ถนนวิภาวดี) 9.ปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเท้าริมถนนพหลโยธิน 10.พื้นที่ใต้ทางด่วนศรีรัช - วงแหวนรอบนอก (บริเวณหน้าสถานีรถไฟบางซื่อ) และ 11.พื้นที่ใต้ทางด่วนฉลองรัช (บริเวณซอยปริทัศน์มยงค์ 2)

สำหรับพื้นที่สาธารณะบริเวณซอยวิภาวดี 18 แยก 3 เขตจตุจักร เป็น 1 ใน 11 โครงการนำร่อง Green Bangkok 2030 มีพื้นที่รวม 2 ไร่ 1 งาน 55 ตารางวา เดิมเป็นพื้นที่ของกรมธนารักษ์ ต่อมาในปี 2550 กรมธนารักษ์ได้ยกพื้นที่ให้กรุงเทพมหานคร โดยมีข้อตกลงร่วมกันในการจัดทำเป็นสวนสาธารณะของชุมชน ซึ่งการออกแบบและปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าวดำเนินการภายใต้แนวคิดสวนสาธารณะขนาดเล็ก (Pocket Garden) เป็นพื้นที่สีเขียวที่ครบวงจร ดูแลรักษาง่าย สบายตา ทุกคนเข้าถึงได้ มีความปลอดภัยสูง และลดจุดอับสายตา โดยใช้หลักการออกแบบทางอารยสถาปัตย์ (Universal Design) ที่สอดคล้องกับความเป็นชุมชนเมือง (Urban) รองรับสังคมคนเมือง ทั้งเด็ก นักเรียน นักศึกษา วัยทำงาน และผู้สูงอายุ กำหนดแบ่งพื้นที่เป็นส่วนต่างๆ ดังนี้ ลานอเนกประสงค์ ประกอบกิจกรรมต่างๆ ลานเครื่องออกกำลังกายสำหรับประชาชนทั่วไปและผู้สูงอายุ สนามทรายและเครื่องเล่นเด็ก ลานสนามหญ้า และลานพักผ่อน ศาลาพักผ่อน ห้องน้ำสาธารณะ ไฟฟ้าส่องสว่าง เสียงตามสาย กล้อง CCTV และปลูกต้นไม้เพิ่มเติม

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า วันนี้ได้มาลงพื้นที่บริเวณซอยวิภาวดี 18 แยก 3 เขตจตุจักร เพื่อติดตามการปรับปรุงพื้นที่ว่างเปล่าให้เป็นสวนสาธารณะ ซึ่งสวนดังกล่าวเป็น 1 ใน 11 โครงการนำร่อง Green Bangkok 2030 มีพื้นที่รวมประมาณ 2 ไร่ ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อช่วงเดือน ม.ค. 64 ที่ผ่านมา พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้เปิดสวนวนาภิรมย์ร่มเกล้า เขตลาดกระบัง สวนสาธารณะแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกายและจัดกิจกรรมนันทนาการ ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีใหม่ของประชาชน อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงพื้นที่สาธารณะบริเวณซอยวิภาวดี 18 แยก 3 มีความคืบหน้าไปกว่า 80% แล้วคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปลายเดือน มี.ค. 64 ซึ่งจะเพิ่มพื้นที่สีเขียวและอากาศบริสุทธิ์ ประชาชนมีพื้นที่สำหรับออกกำลังกาย เดินเล่น พักผ่อนหย่อนใจ และใช้เวลาว่างทำกิจกรรมร่วมกับสมาชิกในครอบครัวต่อไป

(จรัญคม...สปส. รายงาน)

ปลัดฯ กทม. ตรวจการก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากร พร้อมทั้งพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง

(5 มี.ค. 64) เวลา 15.30 น. นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากร ช่วงที่ 4 และการจัดการที่อยู่อาศัยริมคลองเปรมประชากร โดยมี นายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.) สำนักงานเขตในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ ณ บริเวณชุมชนตลาดบางเขน เขตหลักสี่ และชุมชนสามัคคีเทวสุนทร เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการระบายน้ำดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากร จากสุดเขตกรุงเทพมหานคร (เขตดอนเมืองต่อเนื่อง จ.ปทุมธานี) ถึงถนนเทศบาลสงเคราะห์ เขตจตุจักร ซึ่งโครงการดังกล่าวแบ่งการก่อสร้างออกเป็น 4 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 จากคลองบ้านใหม่ถึงหมู่บ้านแกรนด์คาแนล ความยาว 581 ม. (เขตดอนเมือง) ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 62 ช่วงที่ 2 จากสุดเขตกรุงเทพมหานครถึงคลองบ้านใหม่ และจากหมู่บ้านแกรนด์คาแนลถึงถนนสรองประชา ความยาว 5,000 ม. (เขตดอนเมือง) ระยะเวลาก่อสร้าง 18 เดือน ดำเนินการปี 2564-2565 ช่วงที่ 3 จากถนนสรองประชาถึงถนนแจ้งวัฒนะ (เขตดอนเมือง-เขตหลักสี่) ความยาว 10,000 ม. ระยะเวลาก่อสร้าง 24 เดือน ดำเนินการปี 2564-2566 และช่วงที่ 4 จากถนนแจ้งวัฒนะถึงถนนเทศบาลสงเคราะห์ (เขตหลักสี่-เขตจตุจักร) ความยาว 10,700 ม. ระยะเวลาก่อสร้าง 26 เดือน ดำเนินการปี 2563-2565

สำหรับโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากร ช่วงที่ 4 จากถนนแจ้งวัฒนะถึงถนนเทศบาลสงเคราะห์ เริ่มสัญญาวันที่ 4 ธ.ค.63 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 22 ม.ค.66 ระยะเวลาดำเนินการ 740 วัน ประกอบด้วย ก่อสร้างเขื่อนค.ส.ล. ความยาวคลอง 5,350 ม. คิดเป็นความยาวเขื่อน 10,700 ม. งานระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย ทางเดินหลังเขื่อนและราวเหล็กกันตก พื้นที่ก่อสร้างมีบ้านรูกล้าจำนวน 13 ชุมชน บ้านรูกล้า 1,469 หลัง อยู่ในพื้นที่เขตหลักสี่ จำนวน 9 ชุมชน บ้านรูกล้า 1,175 หลัง รื้อย้ายแล้ว 146 หลัง อยู่ในพื้นที่เขตจตุจักร จำนวน 4 ชุมชน บ้านรูกล้า 294 หลัง ปัจจุบันส่งมอบพื้นที่ได้ความยาวประมาณ 850 ม. จากพื้นที่ทั้งหมด 10,700 ม. คิดเป็น 8% ของพื้นที่ทั้งโครงการ ผู้รับจ้างดำเนินการตอกเสาเข็มได้ จำนวน 843 ต้น จากทั้งหมด 15,600 ต้น คิดเป็น 5.40%

ของจำนวนเสาเข็มทั้งโครงการ ติดตั้งแถมกันดินได้ 835 ช่อง งานวางระบายน้ำได้ความยาว 331 ม. งานทางเดินหลังเขื่อนได้ความยาว 213 ม. ผลงานรวมทั้งโครงการทำได้ 4.12% ทั้งนี้ ปลัดกรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้สำนักการระบายน้ำติดตามการทำงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมอบหมายให้สำนักงานเขตในพื้นที่โครงการเร่งสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในชุมชนให้เห็นถึงความสำคัญของส่วนรวมและประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการดังกล่าว เมื่อโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากร จากสุดเขตกรุงเทพมหานคร ถึงถนนเทศบาลสงเคราะห์แล้วเสร็จ จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และการบำบัดน้ำเสีย รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชุมชนริมคลองด้วย

ทั้งนี้ การพัฒนาคลองเปรมประชากรตามแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบคลองและการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากร มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ทั้งชุมชนและเมือง พัฒนาด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ โดยการออกแบบวางผังพื้นที่ริมคลองให้องค์ประกอบต่างๆ มีความสอดคล้องกัน ได้แก่ การพัฒนาที่อยู่อาศัย การพัฒนาด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ การจัดระบบสาธารณูปโภคและผังเมือง การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชุมชน พัฒนาจุดเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะ และแผนพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชุมชน เป็นต้น โดยพื้นที่โครงการคลองเปรมประชากร จากคลองผดุงกรุงเกษมถึงแม่น้ำเจ้าพระยา ความยาว 50.8 กม. อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ความยาว 22.8 กม. ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ความยาว 20 กม. และในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความยาว 8 กม.

----- (จิรัฐคม...สปส. รายงาน)

สายไหมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากยุงลาย

นายอมฤต สุวรรณทิพย์ ผู้อำนวยการเขตสายไหม กทม. เปิดเผยว่า เขตฯ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากยุงลาย ปี 2563 โดยในวันที่ 10 มี.ค. 64 เขตฯ กำหนดลงพื้นที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการป้องกันโรคที่เกิดจากยุงลายและแจกเอกสารให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก พร้อมสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย รวมถึงการปรับปรุงสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นที่แพร่โรค และลดพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออก ณ ชุมชนเพิ่มสิน (ช.ถมยาสამัคคี) ทั้งนี้ เขตฯ ขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออก รวมทั้งโรคที่เกิดจากยุงลาย โดยการปิดภาชนะที่รองรับน้ำให้มิดชิด หรือคว่ำภาชนะที่มีน้ำขัง รวมถึงเก็บวัสดุเก่า เพื่อมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายต่อไป หากมีความประสงค์ให้เขตฯ ผิดพันสารเคมีเพื่อกำจัดยุงลาย สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2158 7366

(ปชส...เขตสายไหม รายงาน)

มีนบุรีเพิ่มบริการงานทะเบียนวันเสาร์ จำกัดคิวลดเสี่ยง COVID-19

นายไพโรจน์ จันทร์อด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. แจ้งว่า เขตฯ เปิดให้บริการงานทะเบียนในวันเสาร์ เพิ่มเติมเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน แต่ยังคงจำกัดจำนวนผู้รับบริการทางทะเบียน เพื่อเว้นระยะห่าง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการของกรุงเทพมหานคร และกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด สำนักทะเบียนท้องถิ่นเขตมีนบุรี จึงขอแจ้งปรับเปลี่ยนการให้บริการงานทะเบียนทุกประเภท และกำหนดจำนวนผู้รับบริการ (คิว) ในการให้บริการประชาชนให้เหมาะสม เพื่อลดความหนาแน่นของประชาชนที่มาใช้บริการ เวลา 08.00-16.00 น. ดังนี้ 1. ในวันราชการ (วันจันทร์ - วันศุกร์) เวลา 08.00-16.00 น. งานทะเบียนราษฎร ให้บริการ จำนวน 80 คิว งานบัตรประจำตัวประชาชน ให้บริการ จำนวน 80 คิว และงานทะเบียนทั่วไป (ชื่อบุคคล-ครอบครัว) ให้บริการจำนวน 20 คิว 2. วันเสาร์ เวลา 08.00-16.00 น. งานทะเบียนราษฎร ให้บริการ จำนวน 40 คิว และงานบัตรประจำตัวประชาชน ให้บริการ จำนวน 50 คิว 3. ในวันหยุดราชการ (วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.00-16.00 น. ให้บริการเฉพาะรับแจ้งเกิด-ตาย ทั้งนี้ เริ่มดำเนินการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 จะคลี่คลาย โดยประชาชนสามารถใช้ระบบจองคิวออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน BMAQ เลือกวันเวลาและสถานที่ใช้บริการล่วงหน้า เพื่อความสะดวกในการรับบริการและประหยัดเวลาในการเดินทาง สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายทะเบียน โทร. 0 2540 7155

(ปชส...เขตมีนบุรี รายงาน)

กรุงเทพมหานครรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทั่วกรุง ฟรี!!!

สำนักอนามัยร่วมกับ 50 สำนักงานเขต จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง โดยจัดหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง หมุนเวียนสถานที่ตั้งหน่วยไปตามชุมชนต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการนำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จึงขอเชิญชวนประชาชนนำสัตว์เลี้ยง สุนัขและแมวที่มีสุขภาพแข็งแรง อายุ 3 เดือนขึ้นไป ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่หน่วยบริการฉีดวัคซีนฯ เคลื่อนที่ใกล้บ้านท่าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ดังนี้

เขตสายไหม วันที่ 10 มี.ค. 64 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ชุมชนพหลโยธิน 66 รวมใจพัฒนา (ช.พหลโยธิน 66) สอบถามเพิ่มเติม ณ จุดให้บริการในแต่ละวัน หรือโทร. 0 2158 7366

เขตธนบุรี เวลา 10.00-12.00 น. ดังนี้ วันที่ 9 มี.ค. 64 บริเวณชุมชนศรีภูมิ และชุมชนวัดหิรัญรูจี วันที่ 10 มี.ค. 64 ชุมชนสุทธาราม วันที่ 11 มี.ค. 64 ชุมชนสี่แยกบ้านแขก และชุมชนมัสยิดบ้านสมเด็จฯ วันที่ 12 มี.ค. 64 ชุมชนข้างสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2465 0025 ต่อ 5618 และ 5619

เขตหนองแขม เวลา 09.00-12.00 น. ดังนี้ วันที่ 9 มี.ค. 64 ณ ชุมชนชมเดือน 2 วันที่ 10 มี.ค. 64 ชุมชนหมู่ 3 ทองค่างพลู วันที่ 11 มี.ค. 64 ชุมชนทรรษา 3 วันที่ 12 มี.ค. 64 ชุมชนทรรษา 1 วันที่ 15 มี.ค. 64 ชุมชนตันสน วันที่ 16 มี.ค. 64 หมู่บ้านพงษ์ศิริชัย 4 วันที่ 17 มี.ค. 64 ชุมชนสงวนคำ วันที่ 18 มี.ค. 64 ชุมชนสามัคคี 4-6 และวันที่ 19 มี.ค. 64 ชุมชนกองขยะ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2421 8386 หรือศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชรเชษฐิศ โทร. 0 2421 2147

เขตป้อมปราบฯ วันที่ 9 มี.ค. 64 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ชุมชนมัสยิดมทานาคา ช.แม่ันศรี สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2281 3665

(ปชส...เขต รายงาน)

ประเวศป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากยุง

นายวราเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดกิจกรรมและควบคุม ไล่ยุงไล่ยุงออกโรคชุกชุมกุนยา โรคไข้ชุกา โดยสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และพ่นหมอกควันกำจัดยุง ในวันที่ 9 มี.ค. 64 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ชุมชนสุขเหาะคลองเคล็ด ซ.สุภาพงษ์ 1 แยก 1 แขวงหนองบอน จึงขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกโดยการปิดภาชนะให้มิดชิด และเก็บเศษวัสดุเก่าเพื่อมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายหรือหากมีความประสงค์ให้เขตฯ ฉีดพ่นสารเคมีเพื่อกำจัดยุงลาย สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 02 328 8984 ต่อ 6368

(ปชส...เขตประเวศ รายงาน)

หนองแขมและมินบุรีตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบ ประจ และจำหน่ายอาหาร

เขตฯ จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจประเมินด้านสุขาภิบาลอาหารในสถานที่ประกอบ ประจ และจำหน่ายอาหารต่างๆ ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ไม่มีสารปนเปื้อน โดยการตรวจสอบความสะอาดของภาชนะ อุปกรณ์ และมือผู้สัมผัสอาหารด้วยชุดทดสอบหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียเบื้องต้น ตรวจหาสารเคมีตกค้างในผักสดด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น และตรวจคุณภาพอาหารทางเคมี พร้อมทั้งให้คำแนะนำและเฝ้าระวังด้านสุขลักษณะในการประกอบ ประจ และจำหน่ายอาหารที่สะอาด ดังนี้

เขตหนองแขม วันที่ 9 มี.ค. 64 ณ ตลาดนัดสี่แยกหนองแขม วันที่ 10 มี.ค. 64 ตลาดนัดขุนเรือวัน วันที่ 11 มี.ค. 64 ตลาดนัดวัดหนองแขม และวันที่ 12 มี.ค. 64 ตลาดนัดศูนย์การค้านครเพชรเกษม สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2421 8386

เขตมินบุรี วันที่ 11 มี.ค. 64 เจ้าหน้าที่สุ่มตรวจ ณ ตลาดศูนย์การค้ามินบุรี (ตลาดใหม่) ถ.สีหบุรานุกิจ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 02 914 5834

(ปชส...เขต รายงาน)

หลายเขตเร่งรณรงค์พัฒนาความสะอาด

สำนักงานเขตต่างๆ กำหนดแผนพัฒนาทำความสะอาดสถานที่ต่างๆ เพื่อให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในพื้นที่ให้ร่มรื่น สวยงาม รวมถึงเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ดังนี้

เขตธนบุรี วันที่ 10 มี.ค. 64 เวลา 05.00-13.00 น. บริเวณ ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสินฝั่งขาออก จากสะพานตากสิน 2 ถึงแยกมโหฬาร และจุดพักขยะแขวงบางยี่เรือ และแขวงบุคคโล เวลา 08.30-12.00 น. ลานอ่านหนังสือ สวนเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา วันที่ 11 มี.ค. 64 เวลา 05.00- 13.00 น. ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสินฝั่งขาเข้า และลานกีฬา ทำน้ำใต้สะพานตลาดพลู เวลา 08.30-12.00 น. วัดสันติธรรมาราม สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2465 0025 ต่อ 5624-5

เขตหนองแขม เดือน มี.ค. 64 เวลา 00.00-08.00 น. ทุกวัน ณ จุดพักขยะ(คอกกันขยะ) ถ.เพชรเกษม สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2421 1405

เขตประเวศ วันที่ 9 มี.ค. 64 ณ วัดตะกล้า ถ.อ่อนนุช ซ.70 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.14 ถ.ศรีนครินทร์ ซ.พรีเมียร์ 1 แยก 14-18 ถนนพัฒนาการตัดใหม่ ตั้งแต่หน้าบีเอ็ม ปตท. สาขาอ่อนนุช ถึงฝั่งตรงข้ามตลาดราชพลู ถ.สุขาภิบาล 2 หลังบริษัทแม่คกรุ๊ป จำกัด ถ.คูขนานกาญจนาภิเษก ตั้งแต่หน้าร้านปิงมารวยถึงหน้าสวนหย่อมของพ่อ และ ถ.คูขนานมอเตอร์เวย์ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2328 8151 ต่อ 6374-5

(ปชส...เขต รายงาน)

ประเวศตรวจสอบข้อมูลรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในพื้นที่

นายวราเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดแผนตรวจสอบข้อมูลรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558 เรื่องมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง และการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ฝ่ายโยธา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบ ในวันที่ 9 มี.ค. 64 เวลา 09.00 น. ณ บจก.ประเวศยานยนต์ บจก.พีระยุทธเจริญยนต์ และร้านต่อคั๊กดี บุญพิพิธ ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2328 8984 ต่อ 6368

(ปชส...เขตประเวศ รายงาน)